

## PHỤ HUYNH THAM GIA CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT QUY TRÌNH TỔ CHỨC BỮA ĂN BÁN TRÚ TẠI TRƯỜNG THSP MẦM NON HOA HỒNG

Trường Thực hành Sư phạm Mầm non Hoa Hồng luôn quan tâm đến việc đảm bảo chất lượng bữa ăn bán trú tại Trường. Nguyên liệu nấu ăn nhập mới mỗi ngày, tươi và rõ nguồn gốc; Trường luôn cố gắng thực hiện theo nguyên tắc bếp ăn một chiều và chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn theo quy định của Bộ Y tế.



*Ảnh: Mẫu thức ăn lưu sau ít nhất 24 giờ được mang ra hủy*



*Ảnh: Mẫu thức ăn lưu mới trong ngày được bảo quản riêng biệt trong tủ lạnh*

Nhà trường mong muốn hợp tác chặt chẽ với phụ huynh trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ để tạo ra một môi trường học tập và chăm sóc an toàn, lành mạnh và phát triển cho các bé. Một trong những hoạt động thiết thực mà chúng tôi đặc biệt chú trọng là công tác phối hợp với phụ huynh trong việc kiểm tra và giám sát quy trình tổ chức bữa ăn bán trú. Phụ huynh có thể đăng ký trước thời gian tham gia kiểm tra, giám sát hoặc đột xuất.

Sáng nay - ngày 04 tháng 4 năm 2025, từ 5 giờ 45 phút đến 6 giờ 10 phút, đại diện phụ huynh lớp Lá 1 đã trực tiếp phối hợp với Nhà trường để kiểm tra và giám sát quy trình tổ chức bữa ăn bán trú tại Trường Thực hành Sư phạm Mầm non Hoa Hồng. Sau buổi kiểm tra, kết quả đánh giá cho thấy 24/24 nội dung (đạt 100%) được kiểm tra đều đạt yêu cầu, gồm: 7 nội dung về khu vực tổ chức ăn; 12 nội dung về nhà bếp; 2 nội dung về kho bảo quản thực phẩm, 3 nội dung về bảo đảm chất lượng bữa ăn học đường.



*Ảnh: Phụ huynh chứng kiến việc giao - nhận thực phẩm*

Khi phụ huynh tham gia trực tiếp vào các buổi kiểm tra, giám sát sẽ giúp Nhà trường theo dõi chặt chẽ hơn nữa từng công đoạn trong quá trình chuẩn bị và phục vụ bữa ăn tại trường cho các con nhằm đáp ứng mục tiêu đảm bảo sức khỏe và dinh dưỡng tối ưu cho các bé khi tham gia học tại Trường Thực hành Sư phạm Mầm non Hoa Hồng.

Qua kiểm tra, giám sát, phụ huynh hiểu và an tâm hơn về việc chuẩn bị và phục vụ các bữa ăn cho con tại Trường, giúp gia đình yên tâm về chất lượng bữa ăn của các con. Sự phối hợp này không chỉ giúp Nhà trường nâng cao chất lượng bữa ăn mà còn thắt chặt mối quan hệ giữa Gia đình và Nhà trường, tạo ra một cộng đồng chăm sóc và giáo dục vững mạnh cho trẻ phát triển toàn diện.



*Ảnh: Phụ huynh ghi nhận kết quả nội dung kiểm tra vào phiếu kiểm tra, giám sát.*